
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 183  —  183. mál.

Fyrirspurn

til menntamálaráðherra um háskólanám sem stundað er í fjarnámi.

Frá Björgvini G. Sigurðssyni.
 

Hyggst ráðherra bregðast við fjárhagslegum vanda fræðslumiðstöðvanna á Suðurlandi,
Vesturlandi og á Suðurnesjum sem halda úti háskólanámi í fjarnámi, en allt stefnir í að það
leggist af? Ef svo er, hvernig?


